

ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม เวลาเที่ยงคืน 00: 00

น.เป็นต้นไป ยกเลิกข้อจำกัดจำนวนนักเดินทาง

งที่เดินทางเข้าได้ทุกวัน

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงวันนี้(28) พิจารณาถึงการแพร่ระบาดของโรคในได้ทุกวันมีแนวโน้มคงที่ชะลอตัวลงและสามารถควบคุมจัดการ ผ่านการสังเกตปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของโรคระบาดจากต่างประเทศและในประเทศ หลังตรวจสอบการป้องกันโรคในประเทศและความสามารถทางการแพทย์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม (2022) เวลาเที่ยงคืน 00: 00 น.เป็นต้นไป(ตามตารางเวลาของสายการบินที่บินถึงได้ทุกวัน) ยกเลิกข้อจำกัดจำนวนนักเดินทางที่เข้าได้ทุกวัน

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงว่า ทุกสัปดาห์จำนวนนักเดินทางที่เดินทางเข้าได้ทุกวันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 7 วัน(11/21-27)จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ที่เดินทางเข้ามา มีจำนวน 281 ราย เปรียบเทียบกับ 7 วันก่อนลดลง 12.2% และผู้ติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง พิจารณาถึงช่วงเวลาใกล้เคียงสิ้นปี ช่วงเวลาคริสต์มาสในต่างประเทศ และเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง คาดว่าช่วงเวลาดังกล่าวความประสงค์ที่จะออกนอกประเทศมีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงยกเลิกข้อจำกัดจำนวนนักเดินทางที่จะเดินทางเข้าได้ทุกวัน เพื่อให้ประชาชนได้จัดเตรียมเวลาที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดช่วงหน้าเทศกาล

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคย้ำเตือนว่า นักเดินทางที่เดินทางเข้าได้ทุกวันขอให้ความร่วมมือกับท่าอากาศยานหรือท่าเรือนานาชาติในการรับชุดตรวจ ATK จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ตรวจในช่วง 7 วันการระวังสังเกตอาการ สำหรับนักเดินทาง 14 วันก่อนที่เดินทางเข้าได้ทุกวันหากมีอาการติดเชื้อที่เกี่ยวข้อง กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่ประจำในท่าอากาศยาน/ท่าเรือ หลังผ่านการประเมินอาการจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคแล้ว ขอให้ความร่วมมือในการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจโรคโควิดแบบ

น้ำลายและจะให้เดินทางกลับที่พักก่อนด้วยรถป้องกันโรค

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคบอกย้ำ ตามมาตรการการเปิดพรมแดนจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไต้หวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคจะสังเกตสถานการณ์ของเชื้อกลายพันธุ์ในประเทศและติดตามแนวโน้มของการระบาดอย่างใกล้ชิด ด้วยมาตรการการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องและนโยบายการป้องกันโรค ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดของที่เกี่ยวข้อง ร่วมปกป้องคุ้มครองชุมชนในประเทศให้ปลอดภัย ก้าวสู่การดำเนินชีวิตที่เป็นปกติต่อไป